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รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ 7/๒๕๖6 (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒7  กรกฎาคม ๒๕๖6  เวลา  9.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 

 

************************************** 
ผู้ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์  ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรภพ จันทร์แสนตอ กรรมการคณาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒ ิ ผากา  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6.  อาจารย์กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ กรรมการคณาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
   

ผู้มาประชุม (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาต ิ ล้ีตระกูล              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์กัลทิมา พิชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา ศรีนฤวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์นคร ทิพยาวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์เดชา ทําดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
9. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวกฤติมา สมุทรจักร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางศิริพร ร่วมชาติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์พรชนก ทองลาด  หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. รองศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง  อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศท์ เศรษฐกร  อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล  อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ  อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7. นางทัศนีย์ หน่อแก้ว  นักวิชาการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. 
 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล่าวเปิด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 6/๒๕๖๖ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 6/๒๕๖๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒3 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑0 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น 
      ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน 5 หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – 5 
      จึงนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 6/๒๕๖๖       
   โดยไม่มีการแก้ไข 
    
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.1 ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 6/๒๕๖๖ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 6/๒๕๖๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒3 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ดังนี้ 
 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 

5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตร
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
มติ เห็นชอบ การให้ปริญญาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖5 
จํานวน 353 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีได้
ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖5 จํานวน 18 คน   

 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
นํ า เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เรียบร้อยแล้ว 
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วาระ
ที่ 

ช่ือวาระและมติ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 

5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงข้อมูล           
รายวิชา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 
มติ เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงข้อมูลรายวิชา ของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค รุ ศ า สต ร บั ณ ฑิต  สาขา วิ ชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

5.3 การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ  จํานวน  2  ราย 
มต ิเห็นชอบ ตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) 

 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
ประสานผู้รับผิดชอบเพ่ือนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

มติสภาวิชาการ รับทราบ  
 ๔.๒  สรุปผลการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  ปีการศึกษา 2565 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ี
ประชุมทราบว่า เพ่ือให้การดําเนินการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2565 เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2559 จึงขอแจ้งผลการรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ปีการศึกษา 2565 ให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒  
 

มติสภาวิชาการ รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
      5.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี           
ปีการศึกษา 2565 ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 63 คน และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 จํานวน 4 คน ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้พิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 256๖ รายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.1.1 , 5.1.2  
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ที่สําเร็จ
การศึกษา จํานวน 63 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่สําเร็จ
การศึกษา จํานวน 4 คน และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 ตามท่ีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ได้ขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ   
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ จะเกษียณอายุราชการ 
ในวันท่ี 30 กันยายน 2566 และเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  
จึงขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ 
สมุทธารักษ์ เปล่ียนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา  ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2/2566 เป็นต้นไป  
   

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 และนําเสนอ
เข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ        
เซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากตามมติกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏคร้ังท่ี 5/๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2565  ได้เห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข  
โดยมอบหมายให้นายวินัย ต๊ะแสง ประธานสาขาวิชา กํากับดูแลนักศึกษาให้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ในปีการศึกษา 2565 ซ่ึงหลักสูตรฯ มีนักศึกษาคงอยู่ในหลักสูตร จํานวน 1 คน รหัสนักศึกษา 62122320102         
คือ นางสาวเจนจิรา กูนู ซ่ึงขณะนี้นักศึกษาคนดังกล่าว ได้สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565           
ทําให้ไม่มียอดนักศึกษาคงค้างเหลืออยู่ในหลักสูตรฯ แล้วนั้น  ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จึงใคร่ขอพิจารณาการปิดหลักสูตร เพ่ือนําเสนอ 
ต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป 
   

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ   
เซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 5.4 การ พิจารณาให้ ความ เห็ นชอบการ พิจารณาให้ ความ เห็นชอบหลัก สูตร                            
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 นําเสนอ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนโยบายและ
กฎหมายมหาชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 
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ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้ 
 1. ให้หลักสูตรพิจารณาการระบุแผนการศึกษาว่าเป็นแผน ก แบบวิชาการ หรือ  
  แผน ข แบบวิชาชีพลงในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร 
 2. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง 
 3. พิจารณาจํานวนรับนักศึกษา ให้สอดคล้องกับจุดคุ้มทุน 
 4. การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในเชิงของกฎหมาย ควรกําหนดไว้กว้าง ๆ  
  ว่าสามารถเทียบโอนประสบการณ์ รวมท้ังเทียบโอนหลักสูตรระยะส้ันได้ 
 5. พิจารณาการขยายเนื้อหาคําอธิบายรายวิชาการจัดการความเส่ียงและภัยพิบัติ  
  ควรเน้นให้นักศึกษา ได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 6. ทบทวนการจัดทําผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  เม่ือส้ินปีการศึกษา (YLO) ให้สอดคล้องกัน 
 7. หลักสูตรควรมีการวางแผนในการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 8. ปรับเนื้อหาคําอธิบายรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  ให้สอดคล้องกับช่ือรายวิชา 
 9. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาท่ียังพิมพ์ไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน 
 10. พิจารณารายวิชาท่ีมีคําว่า ขั้นสูง ควรนําไปใช้เป็นรายวิชาท่ีอยู่ในระดับปริญญาเอก 
 11. ตรวจสอบการเรียงลําดับของคําอธิบายรายวิชา ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร  
  หน้า 19 
 12. ตรวจสอบการคิดคํานวณหน่วยกิตกับจํานวนช่ัวโมงให้ถูกต้อง และสอดคล้องกัน 
 13. ทบทวนรายวิชาท่ีเป็นรายวิชาของระดับปริญญาตรี ให้ตัดออกเพ่ือไม่ให้เกิด 
  การเรียนซํ้าซ้อน 
 14. ตรวจสอบรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
   

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนโยบายและ
กฎหมายมหาชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
และนําเสนอเข้าสภาวิชาการใหม่อีกครั้ง 

 
 ๕.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2566 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เกินแผนรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 
2566   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2566 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เกินแผนรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 เนื่องด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เป็นหลักสูตรท่ีเสนอขอรับรอง
ปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามคําขอรับรองปริญญาเลขท่ีคําขอ 
66300001857 จํานวนนักศึกษาท่ีรับรองตามแผนรับจํานวน 30 คน โดยในปีการศึกษา 2566 มีจํานวนนักศึกษา 
33 คน ซ่ึงเกินเกณฑ์ตามแผนรับนักศึกษา แต่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่า มีจํานวน
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์นิเทศ มีจํานวนเพียงพอต่อนักศึกษา จึงได้รับนักศึกษาจํานวน 33 คน
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ในการนี้จึงขออนุญาตให้นักศึกษาท่ีเกิน จํานวน 3 คน ได้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบการรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2566 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
เกินแผนรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 โดยขอรับนักศึกษาเกินแผนรับ จํานวน ๓ คน 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.  2566 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เกินแผนรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 
2566 

 
5.6 การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน  2  ราย 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 2 ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ไม่สมควรให้ผู้เสนอ    
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 
ราย และตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย 

  
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    
คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๖ โดยได้กําหนดในวันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ   
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

 
 
 

(นางศิริพร  ร่วมชาติ) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 

(นางสาวกฤติมา  สมุทรจักร) 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้พิมพ์/สรุปรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


